

**บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา สมัยสามัญ**  
**สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔**  
**วันศุกร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา**  
**อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร**

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอภิบาล ดวงใจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลพินนา	อภิบาล
๒	นายบุญเย็น พิมภาวะ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลพินนา	บุญเย็น
๓	นายศุภชัย กาละรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	ศุภชัย
๔	นายสุพจน์ จันทองไสย	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	สุพจน์
๕	นายธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	ธีระพงศ์
๖	นายสวัสดิ์ ดวงใจ	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	สวัสดิ์
๗	นายมงคลชัย มันทาพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	มงคลชัย
๘	นายวิสัย จะตันพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	วิสัย
๙	นายสนอง สีนอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สนอง
๑๐	นายธีระวัฒน์ สาระบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สนอง
๑๑	นายสง่า สุดแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สง่า
๑๒	นายทองใส สุมาลัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	ทองใส
๑๓	นายไกรทอง นามกาสา	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพินนา	ไกรทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ร้อยตำรวจตรี สุรพล สุวรรณเขต	นายกเทศมนตรีตำบลพินนา	สุรพล
๒	นายสุทัศน์ นามเสน	รองนายกเทศมนตรีตำบลพินนา	สุทัศน์
๓	นายสิริกร เนื่องจากจันทร์	รองนายกเทศมนตรีตำบลพินนา	สิริกร
๔	นายสวัสดิ์ อินทวงศ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพินนา	สวัสดิ์
๕	นายสะเทียณ ใจปัดชา	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพินนา	สะเทียณ
๖	ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญประภา พลสักขวา	นิติกรชำนาญการ	เพ็ญประภา
๗			
๘			
๙			
๑๐			
๑๑			
๑๒			

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจตุรปูเทีย  
บุชา พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบ  
วาระการประชุม

ประธานสภาฯ สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา  
นายกฯ เลขานุการนายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
พินนาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อที่  
ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลพินนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเข้าระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ใน  
ที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ไม่มีฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  
-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการ  
ประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือ  
เพิ่มเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภาฯ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๑ เสียง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา  
- ประชาคมเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ)  
- โครงการเทศบาลสัมพันธ์

ประธานสภาฯ เรื่องประชาคมการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ ผมขอเชิญท่านนายกฯ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบล

พินนา กระผม ร้อยตำรวจตรี สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีตำบลพินนา ขอชี้แจงในเรื่องต่างๆ ดังนี้ นะครับ คือ การประชาคมการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะนะครับในแผนการประชาคมที่แจก นะครับคือวันที่ ๑ - ๘ วันสุดท้ายคือวันละ ๒ หมู่บ้าน ในการจัดประชาคมนี้เราจัดทำความคิดเห็นในการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นบ่อขยะ เนื่องจากว่าบ่อขยะของเรามีปัญหา เพราะบ่อขยะที่เราใช้อยู่ขณะนี้อยู่ที่ป่าช้าเหล่าเต่าเมียง หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งมีความลำบากในการดูแล ในการแก้ไขปัญหาจนบางครั้งมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราจัดการระบบขยะไม่ได้ก็เลยออกประชาคมเพื่อจัดซื้อที่ดินและให้ประชาชนเสนอเข้ามาว่า ใครจะขายที่ดินประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่ ในราคาที่เป็นราคากลาง ครับ ผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ ผมขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายขั้นตอนการจัดซื้อ ด้วยครับ

นายไกรทอง นามกาสา

ครับ สำหรับในการประชาคมการจัดซื้อที่ดินนะครับ โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดว่า ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ โดยหัวข้อที่ทางเทศบาลจะออกไปประชาคม หัวข้อแรกก็จะเป็นสภาพปัญหา การบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลพินนา มีสภาพปัญหาอย่างไร นะครับ ผู้เสนอก็คือท่านร้อยตำรวจตรี สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีตำบลพินนา โดยท่านนายกฯจะเป็นผู้บรรยายในเรื่องของสภาพปัญหาการบริหารจัดการขยะในตำบลพินนามีปัญหาอย่างไรบ้าง และหัวข้อที่ ๒ คือเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมีอะไรบ้าง ก็จะมี พ.ร.บ. เทศบาล ๕๐ เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นี่คือกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่เทศบาลให้อำนาจบริหารจัดการขยะนะครับ และ พ.ร.บ. กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ก็ให้อำนาจเทศบาลในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อประโยชน์ของประชาชน นี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เราจะชี้แจงให้กับประชาชน ครับ และหัวข้อที่ ๓ คือ โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะของเทศบาล

ตำบลพินนา นะครับ อันนี้ก็เสนอโดย ปลัดเทศบาล นะครับ ว่า เราจ่ายเงิน กู้ที่ไหน งบประมาณเท่าไร นะครับ ก็ต้องไปชี้แจงให้ ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ หัวข้อที่ ๔ คือ ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมนะครับ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ กฎหมาย กำหนดให้รายงานผลกระทบให้ประชาชนได้รับทราบว่า โครงการมีผลกระทบอะไรบ้าง เช่น ในเรื่องของเสียง กลิ่น แอมลง น้ำเสีย เหล่านี้ต้องชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและ เข้าใจว่าเราจะมีวิธีการป้องกันปัญหาเหล่านี้ยังไง และหัวข้อที่ ๕ เป็นการขอมติในที่ประชุมของประชาชน ว่าประชาชนเห็น ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการที่เทศบาลจะดำเนินการ ครับ อีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบสอบถามให้ประชาชนได้กรอก แบบสอบถาม และอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบผ่านสารสนเทศ ของเทศบาลตำบลพินนาคือ เพจทางเฟสบุ๊คของเทศบาล รูปแบบนี้จะเป็นรองปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ และสุดท้ายคือการ รายงานการประชาคม ก็จะจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่ง มอบให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเสนอ ท่านนายกฯ ต่อไป ครับ

นายกเทศมนตรี

ครับ ในส่วนการประชาคมการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ มีสมาชิก ท่านใดสงสัย ขอเชิญสอบถามได้ครับ

นายธีระวัฒน์ สาระบุตร

ผมนายธีระวัฒน์ สาระบุตร สมาชิกฯเขต ๒ ผมขอสอบถามว่า เรามีพื้นที่ หรือ พิกัดที่จะ ซื้อตรงไหน ครับ

นายกเทศมนตรี

ตอนนี้ก็มีผู้เสนอเข้ามาเรื่อย ๆ ก็มีแถวเหล่าเผ่าเมียง ที่ดินอื่น ก็มีแถววัดพุทธทาราม และแถวป่าช้า แต่ก็ยังไม่ได้อะไรครับ

นายสง่า สุดแสง

ผมนายสง่า สุดแสง สมาชิกฯเขต ๒ ถ้าเป็นที่ดินที่ติดถนนสาย หลักที่ชาวบ้านใช้สัญจร ผมว่ามันจะไม่สมควรครับ

นายกเทศมนตรี

ก็ต้องประชาคมชาวบ้าน ครับ เราก็หาวิธีป้องกัน ขึ้นอยู่กับ เสียงของประชาชน หาที่เหมาะสมที่สุด ที่ประชาชนไม่เดือดร้อน ที่ประชาชนไม่รังเกียจ ครับ และในการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ เราก็จะจัดซื้อขยะด้วยครับ เราก็หวังให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ครับ

ประธานสภาฯ

ครับ มีท่านไหน สงสัยอะไรไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอไปวาระที่ ๓ เรื่อง ที่ ๒ คือเรื่องเทศบาลสัมพันธ์ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกเทศมนตรี

ครับสำหรับโครงการเทศบาลสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ผมได้แต่งตั้ง  
เจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานหมู่บ้านตามโครงการเทศบาล  
สัมพันธ์ของตำบลพินนา ก็จะมีรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่  
รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านครับ มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจำ  
หมู่บ้านรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ทำให้  
ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น  
เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของคนในชุมชนในแต่ละ  
หมู่บ้าน และให้คำแนะนำ เสนอความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ในส่วนของสมาชิกแต่ละท่านที่อยู่ใน  
หมู่บ้านก็จะได้รับรู้ได้เห็นด้วย ครับ ซึ่งผมเคยเป็นตำรวจชุมชน  
ผมก็เลยนำมาใช้เพื่อจะเกิดประโยชน์บ้าง คนที่เข้าไปจะเป็นเจ้า  
หน้า ๔-๕ คน รวมทั้งท่านสมาชิกอีก ก็จะได้รู้ทุกอย่างใน  
หมู่บ้าน ว่าหมู่บ้านนั้นมีกี่คน ผู้ชายกี่คน ผู้หญิงกี่คน เด็ก  
เท่าไร มีกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดเท่าไร เราจะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้น  
ของเขา เราก็ไม่ได้ทำให้เป็นที่ประจักษ์หรอก ครับ แต่ทำให้เรา  
รู้ มันจะได้เป็นประโยชน์ต่อไป จะได้ทำการพัฒนา ทำความ  
สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละหมู่บ้านไว้ ก็จะเป็นผลงาน  
ของเราทั้งหมด ครับ ถ้าทำให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา  
เทศบาลของเราก็ที่น่าจะเป็นที่น่าย่อง ผมก็ขอความร่วมมือกับ  
ท่านสมาชิกทุกท่าน มีท่านใดสงสัยไหม ครับ ถ้าไม่มีก็จะ  
เพิ่มเติมเรื่องโครงการกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลพินนา  
รายละเอียดอยู่ในเล่มสีเขียว มีสมาชิกท่านใดยังไม่สมัครมีครับ  
ถ้ายังไม่สมัครก็เชิญสมัครได้ครับ โครงการนี้จะเป็นกองทุน  
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือนจากเทศบาล  
คือ พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส ป่วย เสียชีวิต ก็จะมีเงินสวัสดิการ  
ช่วยเหลือ โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท เดือนต่อไปเดือน  
ละ ๕๐ บาท ถ้าท่านใดสนใจสมัครได้กับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
นะครับ รายละเอียดก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ  
หัวหน้าฝ่ายฯได้นะครับ ผมขอฝากแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้  
สภารับทราบหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลพินนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๔ ครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

.....

(ลงชื่อ) ไกรทอง นามกาสา ผู้บันทึกการประชุม  
(นายไกรทอง นามกาสา)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพินนา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว

(ลงชื่อ) สง่า สุดแสง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสง่า สุดแสง)

(ลงชื่อ) ชีระวัฒน์ สาระบุตร กรรมการ , (ลงชื่อ) วิสัย จะตันพงษ์ กรรมการฯ  
(นายชีระวัฒน์ สาระบุตร) (นายวิสัย จะตันพงษ์)

(ลงชื่อ) สมอง สีนอยุ่ กรรมการฯ , (ลงชื่อ) สุพจน์ จันทองไสย กรรมการฯ  
(นายสมอง สีนอยุ่) (นายสุพจน์ จันทองไสย)

(ลงชื่อ) สวัสดิ์ ดวงใจ กรรมการฯ , (ลงชื่อ) มงคลชัย มันทาพันธ์ กรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ดวงใจ) (นายมงคลชัย มันทาพันธ์)

สภาเทศบาลตำบลพินนา ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนาแล้ว

(ลงชื่อ) อภิบาล ดวงใจ  
(นายอภิบาล ดวงใจ)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพินนา